

Xuân Khang, ngày 09 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2024

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 26/9/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thôn Xuân Sinh, xã Xuân Khang báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2024 cụ thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Hiện nay trong thôn có 98 hộ với 368 nhân khẩu, có dân tộc Kinh là chủ yếu, Mường, Thái có một số khẩu cùng chung sống; có 1 chi bộ Đảng và 5 tổ chức đoàn thể. Ngành nghề chính là sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi, số còn lại là tiểu thủ công nghiệp dịch vụ và ngành nghề khác. Ước tính năm 2024 thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng /người/năm. Văn hoá, xã hội phát triển, các tiêu chí NTM tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Vấn đề an ninh được giữ vững, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định. Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2024

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

A. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Hàng năm Ủy ban nhân dân xã đã triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*” và phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” tới các thôn dân cư, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, công tác tuyên truyền quán triệt tới toàn thể các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thôn được triển khai rộng khắp. Nhiều cuộc họp trong chi ủy, chi bộ với chi hội người cao tuổi, chi hội Nông dân, Phụ nữ, CCB, Đoàn thanh niên trong thôn được triển khai nhằm đưa ra kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả phong trào. Những năm qua công tác lãnh đạo chỉ đạo của thôn rất thường xuyên và liên tục. Đặc biệt, cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Sinh còn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo địa

phương, của các ban ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

B. Tiêu chuẩn danh hiệu “ Làng”, “Thôn văn hóa”

1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển

- Có 85% Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định

- Có 90% nhân dân trong thôn có việc làm, thu nhập bình quân đầu người/năm với mức bình quân chung. Năm 2021 thu nhập bình 50,5 triệu đồng/người/năm, năm 2024 thu nhập 60 triệu đồng/người/năm.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. năm 2024 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Thôn duy trì tốt phong trào xóa nhà tạm, dột nát, 95% hộ gia đình có nhà cấp 4, nhà bền vững.

- Có 85% hộ gia đình trong thôn tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế- xã hội ở cộng đồng.

Kết quả cụ thể:

Chi bộ cùng các đoàn thể trong thôn vận động nhân dân hiến đất mở rộng ngõ xóm, đã tổ chức nâng cấp được các tuyến ngõ cùng với hệ thống thoát nước đảm bảo hợp vệ sinh, làm đường giao thông, với tổng giá trị trên 250 triệu đồng.

Nhân dân hiến đất làm ngõ, làm đường giao thông, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ và nhân dân thôn Xuân Sinh .

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú

Hàng năm các dòng họ tuyên truyền, nhắc nhở con cháu trong dòng họ xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh.

95% nhân dân trong thôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tại cộng đồng. Thôn có nhiều hạt nhân là thành viên CLB dân vũ, Đội văn nghệ xung kích của địa phương. xã hội hóa làm 01 điểm lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời. Lực lượng thanh niên thôn thường xuyên duy trì 01 đội bóng tham gia các mùa giải do địa phương phát động, các nội dung hoạt động hè.

100% hộ gia đình trên địa bàn thôn thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Theo đó tỷ lệ các đám tang trên địa bàn thôn giảm, hạn chế làm cỗ bàn được các gia đình nhà đám tổ chức trang trọng...Nhân dân trong thôn không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan.

Thôn không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại.

Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “*Gia đình văn hóa*” hàng năm tăng. Cụ thể: năm 2021 thôn có 89% gia đình văn hóa, năm 2024 có 90 % gia đình văn hóa. Trong đó có 89% gia đình 3 năm liên tục.

100% trẻ em trong thôn trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt phổ cập giáo dục trung học trở lên. Làng văn hóa và các dòng họ thường xuyên duy trì quỹ khuyến học, khuyến tài, hàng năm tổ chức biểu dương khen thưởng các cháu đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng và các cháu thi đạt giải học sinh giỏi

cấp huyện và thành phố. Trong đó năm học 2021-2022 trong thôn biểu dương khen thưởng 5 cháu thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng. Năm học 2022-2023 biểu dương khen thưởng 6 cháu thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, 9 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Năm học 2023- 2024, động viên, khen thưởng 6 cháu thi đỗ Đại học, Cao đẳng, 12 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Tổng số tiền khen thưởng trong 3 năm là 6.500.000 đồng.

Thôn không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người, không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh, không có trẻ em bị suy dinh dưỡng, trẻ em và phụ nữ có thai được tiêm chủng và khám định kỳ.

Nhân dân trong thôn luôn nêu cao ý thức trong việc bảo vệ và giữ gìn các di tích lịch sử, các công trình công cộng tại địa phương. Các đoàn thể nhân dân trong thôn vận động hội viên, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xã hội hóa kinh phí, ủng hộ ngày công lao động tham gia tu sửa, nâng cấp các di tích lịch sử trên địa bàn.

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp

Thôn thường xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung theo quy định, không để tồn đọng ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư.

100 % hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh. Nhà ở thôn dân cư được xây dựng từng bước theo quy hoạch.

Cấp ủy, thôn dân cư, các đoàn thể, chi hội trong thôn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước; vận động nhân dân trồng cây xanh. Kết hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động Nhân dân phân loại rác thải đầu nguồn.

4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương

Hàng năm, 90 % trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Việc tuyên truyền được nhân dân tiếp nhận thông qua các hội nghị triển khai của Đảng ủy, chính quyền địa phương, hoạt động tuyên truyền của các ban ngành, đoàn thể địa phương. Đặc biệt thông qua hệ thống loa truyền thanh được phủ khắp trên địa bàn xã, đảm bảo mọi người dân đều được nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương.

Bên cạnh việc tuyên truyền các đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước, thôn làm tốt công tác tuyên truyền cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” với thực hiện việc “*Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh*”, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trong thôn, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc đi đầu các chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt công tác hòa giải tại thôn dân cư. Hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa được Ban công tác mặt trận thôn giải quyết kịp thời. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật.

Phát huy dân chủ theo phát lệnh dân chủ ở xã, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở qua các kỳ tiếp xúc cử tri, nhân dân tham gia thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc thực hiện tốt các nghị quyết của chính phủ về phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới, thôn hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển nghĩa vụ quân sự, các vụ việc tranh chấp, mất đoàn kết trong thôn đã được hòa giải, giải quyết kịp thời, củng cố thêm tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân trong thôn thường xuyên nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong thôn tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương. Chi bộ, Các đoàn thể nhân dân trong thôn tích cực vận động Đảng viên, hội viên tham gia xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, các chi hội đoàn thể trong thôn được tổ chức Hội địa phương ghi nhận đạt thành tích cao trong hoạt động, các tổ chức tự quản tại cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng

Hưởng ứng các cuộc vận động của cấp trên, chi ủy chi bộ tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào “*Đền ơn đáp nghĩa*”, “*Uống nước nhớ nguồn*”, các hoạt động “*Nhân đạo từ thiện*”, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam điôxin, người bất hạnh bằng những việc làm thiết thực.

- Vận động ủng hộ tết vì người nghèo năm 2023 được 3.500.000 đồng.
- Nhân ngày 27/7 hàng năm và vào dịp tết nguyên đán thôn đã vận động ủng hộ với các gia đình chính sách với số tiền 4.000.000 đồng.

D. Đánh giá chung tình hình hoạt động của thôn

Bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, cấp ủy chi bộ thôn đã đoàn kết, thống nhất cùng thôn dân cư, các đoàn thể chi hội trong thôn tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của thôn đạt được nhiều thành tích. Nổi bật là những kết quả trong công tác xây dựng nông thôn mới, đã huy động sự vào cuộc tham gia tích cực của nhân dân trong thôn. Bộ mặt nông thôn mới ngày càng đổi thay. Đời sống kinh tế, văn hóa- xã hội của nhân dân trong thôn ngày càng được nâng cao.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được Thôn còn có một số tồn tại hạn chế sau:

Công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia đóng sản phẩm còn chậm. Cấp ủy chi bộ, thôn dân cư chưa kiên quyết tham mưu sử lý các hộ chưa nộp sản phẩm.

Sự phối hợp giải quyết công việc của các chi hội đoàn thể thôn có lúc chưa kịp thời, còn nể nang, né tránh.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Trên cơ sở bám sát các tiêu chuẩn công nhận “*Thôn văn hóa*” thời gian tới Thôn Xuân Sinh đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “*Ngày vì người nghèo*”, không có hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.

100 % hộ gia đình có nhà cấp 4, nhà bền vững

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động: tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng cánh đồng cây lúa tập trung.

Vận động 100% hộ gia đình tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại thôn dân cư. Xây nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hội họp, văn hóa, văn nghệ... cho nhân dân.

2. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú

Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, phấn đấu trên 75% người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng.

Phấn đấu 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan.

Không có người mắc các tệ nạn xã hội ở cộng đồng, không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại.

Phấn đấu trên 92% hộ gia đình được công nhận “*Gia đình văn hóa*” trong đó phấn đấu trên 90% gia đình văn hóa được công nhận 03 năm trở lên.

Phấn đấu 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học trở lên, tiếp tục duy trì tốt phong trào khuyến học, khuyến tài tại thôn.

Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người, không có trẻ em bị suy dinh dưỡng, làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ em đi tiêm chủng và phụ nữ có thai được khám định kỳ.

Các chi hội đoàn thể đặc biệt là chi hội phụ nữ thôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu không có người sinh con thứ 3 trở lên.

3. Xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp

Duy trì, động viên các thành viên tổ thu gom rác thải của thôn thu dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung theo quy định.

Phấn đấu 100 % hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh đạt chuẩn. Nhà ở thôn dân cư được xây dựng từng bước theo quy hoạch.

Tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, thôn dân cư, các đoàn thể chi hội trong thôn trong việc tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước; vận động nhân dân trồng cây xanh.

4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước

Hàng năm, phần đầu trên 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Phát huy tinh thần, trách nhiệm của các thành viên trong Ban hòa giải thôn, thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải, phần đầu 100% mâu thuẫn, bất hòa trong thôn được giải quyết tại cộng đồng thôn dân cư.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Phát huy vai trò của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trong thôn thường xuyên nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong thôn, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương. Chi bộ, các đoàn thể nhân dân trong thôn tích cực vận động Đảng viên, hội viên phần đầu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, các chi hội đoàn thể trong thôn đạt thành tích cao trong hoạt động, các tổ chức tự quản tại cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng

Tiếp tục vận động nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện các hoạt động “Nhân đạo từ thiện” giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam dioxin và những người bất hạnh trong cuộc sống.

V. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được Thôn còn có một số tồn tại hạn chế sau:

Công tác vận động nhân dân tham gia phân loại rác thải đầu nguồn đạt tỷ lệ chưa cao.

Sự phối hợp giải quyết công việc của các chi hội đoàn thể thôn có lúc chưa kịp thời.

VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Cán bộ và nhân dân thôn Xuân Sinh rất mong muốn nhận được sự quan tâm của nhà nước, tỉnh, huyện cũng như sự quan tâm của chính quyền địa phương, tạo điều kiện để trong năm 2025 thôn Xuân Sinh mở rộng nhà văn hóa thôn.

Trên đây là báo cáo thành tích xây dựng Thôn văn hóa, cán bộ và nhân dân thôn Xuân Sinh mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự giúp đỡ của UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể xã, cùng với sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chi bộ,

Thôn Xuân Sinh quyết tâm hoàn thành sớm các tiêu chí trong chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”./.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ



Đình Xuân Dương

TRƯỞNG THÔN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lê Kim Hiếu".

Lê Kim Hiếu